
 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 148  —  135. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um GSM-samband.

Frá Valgerði Sverrisdóttur.

1. Mun það ganga eftir sem ráðherra fullyrti 31. júlí sl. að GSM-samband verði komið um
allt land um næstu áramót?

2. Hvar á landinu er ekkert GSM-samband núna?


